

Số: /BC - UBND

Cẩm Lương, ngày tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện các phương án, an toàn hệ thống thông tin đã được phê duyệt cấp độ của đơn vị Xã Cẩm Lương

Thực hiện Công văn số 116/UBND - VH TT, ngày 19/01/2023 của UBND huyện Cẩm Thủy về việc thực hiện các phương án, an toàn hệ thống thông tin đã được phê duyệt cấp độ.

UBND xã Cẩm Lương báo cáo, kết quả triển khai thực hiện các phương án, an toàn hệ thống thông tin đã được phê duyệt cấp độ của đơn vị xã Cẩm Lương như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong những năm gần đây hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của xã được quan tâm đầu tư xây dựng, các công trình thiết yếu phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân được cải thiện: 100 % số thôn có điện lưới quốc gia; được phủ sóng truyền hình; có đường ô tô đến trung tâm xã; có điểm bưu điện văn hoá.

Hệ thống văn bản của cơ quan đều diễn ra trên môi trường mạng, văn bản hồ sơ được xử lý và thực hiện trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng chữ ký số và phần mềm không giấy tờ. Các hệ thống thông tin dùng chung như: Hệ thống đăng nhập một lần; Hệ thống hội nghị trực tuyến; cổng thông tin điện tử; thực hiện các nhiệm vụ được diễn ra hoàn toàn trên môi trường mạng. Chính vì vậy cấp uỷ chính quyền xã luôn coi trọng để đảm bảo ATTT mạng tại địa phương, góp phần hoàn thành tiêu chí thông tin, xây dựng thành công xã nông thôn mới.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

UBND xã Cẩm Lương đã được sở Thông tin truyền thông phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin mạng nội bộ tại Quyết định số 569/QĐ – STTTT, ngày 19/12/2022.

Để triển khai có hiệu quả về hồ sơ cấp độ thông tin, UBND xã Cẩm Lương đã căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015; Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Thời gian qua công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng luôn được đảm bảo, các chính sách về an toàn, an ninh hệ thống thực hiện theo quy định; cơ sở hạ tầng

vận hành hệ thống; mã hóa và an toàn dữ liệu và bảo đảm an toàn cho ứng dụng các phần mềm dùng chung trên môi trường mạng một cách đồng bộ và hiệu quả.

1. Công tác triển khai ban hành văn bản:

Năm 2023 UBND xã ban hành 09 văn bản triển khai thực hiện phương án, an toàn hệ thống thôn tin đã được phê duyệt cấp độ.

Tổ chức phổ biến tuyên truyền các nội dung đảm bảo an toàn an ninh thông tin đến cán bộ công chức xã, cụ thể như: Luật an toàn thông tin mạng; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quy chế đảm bảo An toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến:

Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật An toàn thông tin mạng; Luật An ninh mạng; các văn bản của Chính phủ, Kế hoạch của tỉnh, huyện về an toàn, an ninh mạng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác an toàn, an ninh mạng trong sử dụng thư điện tử công vụ để gửi các văn bản trao đổi công việc trong các cơ quan nhà nước, thay đổi mật khẩu hộp thư điện tử công vụ, khi cán bộ công chức luân chuyển hoặc nghỉ chế độ công tác theo quy định, đồng thời trang bị một số kỹ năng cơ bản sử dụng thiết bị và dịch vụ CNTT an toàn.

Hình thức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trên trang thông tin điện tử xã, thông qua hội nghị, tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh thông tin cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn

3. Triển khai thực hiện phương án, an toàn hệ thống tại địa phương

UBND xã đã phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông để kiểm tra nâng cấp thiết bị mạng chuyển đổi Ipv6; kiểm tra, rà soát hệ thống máy tính, phần cứng, phần mềm thực hiện cài đặt phần mềm diệt vi rút đầy đủ, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố, lỗ hổng, ngăn chặn, mã độc tấn công vào hệ thống mạng. Nhờ chủ động đưa ra nhiều giải pháp đảm bảo ATTT nên các ứng dụng dùng chung của của tỉnh được vận hành thông suốt.

Thực hiện triển khai các phương án, an toàn hệ thống thông tin và cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo Quyết định đã được Sở Thông tin & Truyền thông phê duyệt, đến toàn bộ cán bộ, công chức xã đồng thời áp dụng biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm bảo vệ hệ thống thông tin phù hợp theo cấp độ 1.

Đầu tư nâng cấp mua sắm máy tính, phần mềm diệt vi rút bảo vệ hệ thống máy tính cho cơ quan, nhằm bảo vệ hệ thống thông tin của xã.

Vậy UBND Xã Cẩm Lương báo cáo về phòng VH-TT UBND huyện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Phòng VH&TT huyện;
- Lưu VT, VHXH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trương Văn Tính

